
บ ท ท ี่ 4

ส ภ า พ ป ัญ ห า ก า ร พ ัฒ น า ท า ง ก า ย ภ า พ ใ น บ ร ิเ ว ณ ก ร ง ร ัต น โ ก ส ิน ท ร  ์
ใ น ช ่ว ง โ ค ร ง ก า ร ก ร ุง ร ัต น โ ก ส ิน ท ร ์ ( พ . ศ .  2 5 2 2  -  ป ัจ จ ุพ ัน )

จากบทที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าบิ!'เวณกรุงรัตนโก!นทร์เป็นบริเวณที่ได้รับการให้ความ 
สำคัญในระดับชาติ โดยคณะรัฐมนตริได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกาะรัตนโก!นทร์มาตั้งแต ่
พ.ศ. 2521 และได้เร่ิมดำเนินการอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2522 เม่ือเปล่ียนเป็นคณะกรรมการโครง 
การกรุงรัตนโก!นทร์ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วางแผน 
แม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดมาตรการควบคุมการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ตลอดจนควบ 
คุมการดำเนินงานและประลานงานให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จนกระท่ังในปัจจุบันได้ 
เปล่ียนเป็น คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโก!นทร์และเมืองเก่า

สำหรับในบทนี้ จะเป็นการ!กษาถึงสภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณกรุง 
รัตนโก!นทร์ ในช่วงโครงการกรุงรัตนโก!นทร์ ซึ่งเป็นระยะเวลาต้ังแต่ที่กรุงรัตนโก!นทร์ได้รับการ 
ควบคุมดูแลภายใต้การกำกับของคณะกรรมการในระดับชาติ คือ ต้ังแต่ พ.ศ. 2522 ถึง ปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2545) เพ่ือให้ทราบถึงลภาพปัญหาของการพัฒนาทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาดัง 
กล่าว และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาการพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการ 
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในบทต่อไป

เน้ือหาของบทน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี 1) การสำรวจสภาพการพัฒนาทางกาย 
ภาพ 2) การประมวลสภาพปัญหาการพัฒนาทางกายภาพ และ 3) การสรุปสภาพปัญหาการ 
พัฒนาทางกายภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี

4.1 การสำรวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพ

ในการสำรวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพ จะใชวิธีการคืกษาโดยการเปรียบเทียบภาพ 
ถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2522 (ดังภาพ 4-1) กับแผนท่ีการใช้ประโยชน์อาคารและท่ีดิน ปี พ.ศ 
2543 ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีลุดท่ีสามารถค้นคว้าได้ (ดังแผนท่ี 4-1) รวมท้ังการสำรวจพ้ืนท่ี 
ภาคสนาม และการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จุดมุ่งหมายหลักของการสำรวจสภาพ 
การพัฒนาทางกายภาพ ก็เพ่ือซ้ีให้เห็นสภาพการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีเป็นประเด็นปัญหา 
ว่าล่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อล่ีงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ อันได้แก่ ลักษณะเฉพาะของเมือง และ
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ภาพ 4-1 ภาพถ่ายทางอากาศบรเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2522 N
ท่ีมา: กรมแผนท่ีทหาร &างทงใน กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอง{รักษ์ท?งรัตนโกฟินทร์'. 2525.
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แผนท่ี 4-1 การใช้ประโยชน์อาคารและท่ีดินในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ N
ในป พ.ศ. 2543 มาตราส่วน .£**"** ■“*“  'รุ,1a1., เมตร

ทีมา: บริษัท ซนครอน กเป จำกัด, รายงานการติดตาม ตรวจลอบการเปล่ียนนปลงการใช้ท่ีดิน และประเมินผลการดำเนินงานซองหน่วยงาน 
ซอง?ฐและเอกซนในบริเวณก^ง?ตนโกสินทร์คร้ังท่ี 4 (ประจำปี พ.ศ. 2543) เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนล่ีงน'วดสัอม, หน้า 6-6.



สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งการเป็นประเด็นการพัฒนาทางกายภาพทีได้ร้บการวิพากษ ์
วิจารณ์อย่างมากในวงวิชาการและทางล่ีอมวลซน
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เน้ือหาของหัวข้อน้ี จะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย คือ 1) สภาพการพัฒนาทางกายภาพ 
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ซนใน 2) สภาพการพัฒนาทางกายภาพบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ซนนอก 
และ 3) สภาพการพัฒนาทางกายภาพบริเวณฝังธนบุรี ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 4) สรุป 
สภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ การแบ่งการอธิบายออกเป็น 
3 บริเวณ ก็เพ่ือให้สะดวกต่อการสำรวจและอธิบายผลการคืกษๆ โดยในแต่ละหัวข้อย่อย จะ 
ประกอบด้วยการอธิบายถึงสภาพท่ัวไปท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณ และสภาพการพัฒนาทาง 
กายภาพก่อนเร่ิมโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้เข้าใจสภาพเดิมและสภาพปัญหาเดิมของพ้ืนท่ี 
ก่อน หลังจากน้ันจะอธิบายสภาพการพัฒนาทางกายภาพในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือช้ี 
ให้เห็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดช้ีนในช่วงระยะเวลาท่ีต้องการคืกษา

4.1.1 สภาพการพัฒนาทางทายภาพบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ซนใน

สภาพทั่วไปที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ การมีแม่นั้า 
เจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิมล้อมรอบ จึงทำให้มืสภาพเป็นเกาะท่ีเรียกว่า “ เกาะรัตนโกสินทร์” 
พื้นที่บริเวณขอบของเกาะรัตนโกสินทร์ จะเป็นแนวกำแพงเมืองเดิมล้อมรอบทุกด้าน ภายใน 
บริเวณมีพระบรมมหาราชวังตั้งอยู่จุดศูนย์กลาง มีเล้นทางถนนที่มืลักษณะพุ่งออกจากจุดศูนย ์
กลาง มืสนามหลวงเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่อยู่ทางด้านทิศเหนือ ลักษณะการวางผังอาคาร 
และแนวถนนยังคงเป็นรูปเดิมเม่ือคร้ังต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การใช้ประโยชน์ท่ีดินล่วนใหญ่เป็น 
สถานท่ีราชการ เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของประเทศมาต้ังแต่อดีต พ้ืนท่ีบริเวณ 
ริมแม่นั้าเจ้าพระยาเดิมมีสภาพเป็นพื้นที่เปิดโล่งสลับกับย่านการค้าและชุมชนที่พื่งพาการ 
คมนาคมทางน้ัาเป็นสำคัญ อาคารและลี่งปลูกสร้างท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม 
ที่มีทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร ์
และการผสมผสานของวัฒนธรรม โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระราชวังบวรสถานมงคล วัด 
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏี้ ศาลหลักเมือง อาคารกระทรวงกลาโหม พระราชวังลราญรมย์ วัดราช 
ประดิษฐ์ อาคารกรมแผนท่ีทหาร วัดพระเซตุพนวิมลมังคลาราม และอาคารตึกแถวบริเวณถนน 
หน้าพระลาน ท่าข้าง และท่าเตียน เป็นต้น

ก่อนเริ่มโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการพัฒนาทางกายภาพซึ่งล่งผลกระทบต่อ 
ลักษณะเฉพาะของบริเวณ และมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมไม่สอดคล้องกับอาคารและล่ีงปลูก 
สร้างเดิมแล้วเป็นจำนวนมาก จากภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ 2522 จะเห็นว่ามีการเปล่ียนแปลง
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ทางกายภาพท่ีสำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างสะพานลมเด็จพระปีนเกล้าปิดทับคลองคูเมืองเดิม การ 
ก่อสร้างอาคารภายในวิทยาลัยนาฏดิลปั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ซ่ึงเป็น 
ทำลายสภาพเดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลและบางส่วนบดบังพระอุโบสถวัดบวรสถาน 
สุทธาวาส การก่อสร้างอาคารบริเวณกระทรวงยุติธรรมและศาลฎีกาท่ีได้ร้ือถอนอาคารเดิมออกไป 
การก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุดประชิดศาลหลักเมือง การก่อสร้างอาคารกรมการค้า 
ภายใน อาคารองค์การคลังสินค้า และราชนาวีสโมสร บดบังทัศนียภาพพระบรมมหาราชวังด้าน 
มุมมองจากแม่นํ้าเจ้าพระยา การก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยดิลปากร ซึ่งทำลายสภาพ 
เดิมในบริเวณวังท่าพระ และการก่อสร้างอาคารของกระทรวงการต่างประเทศประชิดด้านหลังและ 
มีสถาปัตยกรรมที่ไม่สอดคล้องกับพระราชวังสราญรมย์ เป็นต้น นอกจากน้ี จากการค้นคว้า 
เอกสาร พบว่า อาคารแถบริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าเตียน มีสภาพแออัด 
สกปรกรุงรัง และมีการก่อสร้างต่อเติมโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบความงามทางสถาปัตยกรรมแล้วต้ัง 
แต่ในชิวงน้ี1

ในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ มีการพัฒนาทางกายภาพที่เป็นประเด็นปัญหาว่ามีผล 
กระทบอย่างสำคัญต่อลักษณะเฉพาะของเมืองและสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันใน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
ท่ีมีการก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ช้ัน 2 หลัง มีความสูง 16 เมตร และ 17 เมตร โดยได้ร้ือถอนอาคาร 
เดิม 2 ช้ัน ท่ีมีสภาพทรุดโทรมออก2 ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมความหนาแน่นแออัดให้กับพ้ืนท่ี และเป็น 
การสูญเสืยพ้ืนท่ีริมแม่น้ําเจ้าพระยาซ่ึงควรจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่ง และอาคารได้ 
ต้ังอยู่ในแนวท่ีบดบังมุมมองจากแม่นํ้าเจ้าพระยาของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส ซึ่งเป็น 
โบราณสถานท่ีสำคัญท่ีมีสถาปัตยกรรมงดงาม

2. การก่อสร้างอาคาร 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ท่ีมี 
รูปแบบสถาปัตยกรรมทันสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพโดยรวมท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณ มีท่ี 
ตั้งอยู่ในแนวกำแพงพระนครเดิมและริมแม่นี้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องทาง

'กรมสืลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอมุรักป'กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
สหประชาพาณิชย์, 2525), หน้า 645.

2สำนักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 1/2534,” 9 พฤษภาคม 2534.
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วิชาการและขัดต่อหลักการผังเมือง3 * การก่อสร้างชั้นใต้ดินทำให้เกิดการทำลายแนวกำแพง 
พระนครลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวตลอดแนวทางลอดด้านประตูท่าพระอาทิตย'

3. การก่อสร้างอาคารศาลาตรีมุข บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม เป็นการก่อสร้างอาคารท่ีมื 
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ มีโครงสร้างเหล็กและใช้กระจกเป็นวัสดุทำหน้าบัน มี 
ตำแหน่งที่ตั้งวางทับบนซากอาคารขนาดใหญ่และบางส่วนของกำแพงเมืองกรูงธนบุร ซึ่งนัก 
อนุรักษ์หลายคนมืความคิดเห็นว่ามืรูปแบบ ขนาด และตำแหน่งท่ีต้ังไม่เหมาะสม ถือเป็นการ 
ทำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี5 ปัจจุบันศาลาตรีมุขและบริเวณอนุสาวรีย์หมู มี 
สภาพทรุดโทรมและใช้เป็นท่ีพักอาลัยของคนเร่ร่อน

นอกจากน้ี ในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ สภาพการพัฒนาทางกายภาพในบรีเวณกรุง 
รัตนโกสินทร์ช้ันในโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ลักษณะเฉพาะของเมืองและลักษณะทางสถาปัตยกรรมมากนัก เช่น การก่อสร้างอาคารกองช้ัง 
ตวงวัด กรมทะเบียนการค้า อาคารศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักคิกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
อาคารเรียนคณะมัณฑนคิลป็ มหาวิทยาลัยคิลปากร การก่อสร้างอาคารกรมพระธรรมนูญ การ 
ปรับปรุงครัววังหน้าเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เป็นต้น การพัฒนาทางกาย 
ภาพส่วนหน่ึง แสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาเดิมของพ้ืนท่ี ได้แก่ การย้ายหน่วยงาน 
ราชการท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีออกไปหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนัก 
งานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพาณิชย์ ศาลอาญา และศาลแพ่ง เป็นต้น ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีต้ังเดิม 
ของหน่วยงานท่ีย้ายออกไปส่วนใหญ่จะถูกใช้ประโยชนํโดยหน่วยงานอ่ืน  ๆ ท่ีเช้ามาแทนท่ี แต่มี 
บางแห่งที่ไต้ทำการบูรณะอาคารที่มืคุณค่าและรื้อถอนอาคารที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ออก เช่น 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากน้ี มีการร้ือพ้ืนโบราณสถานท่ีสำคัญ ได้ 
แก่ พระท่ีน่ังภูวดลทัศนัย หอกลองประจำเมือง และสะพานหก การปรับปรุงสนามไชยเป็นสวน 
หย่อม การย้ายตลาดนัดสนามหลวง การย้ายแผงขายหนังลึอบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม รวม 
ท้ังมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากสถานท่ีราชการของทหารเป็นสถานคิกษา คือ การ

3สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, "รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 4/2540,” 10 กรกฎาคม 2540.

‘’สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 3/2540,” 5 มิถุนายน 2540.

5สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 6/2540,” 17 ตุลาคม 2540. และ สุจิตต์ วงษ์เทศ, “อย่าถม อย่าทำลาย กำแพงเมิองกรุงธนบุรี,', ข่าวสด 
(17 ถุมภาทันต์2540): 31.
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ก่อสร้างโรงเริยนวัดราชบพิธแห่งใหม่ในพ้ืนท่ีเดิมของกองทัพบก ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความหนาแน่นของ 
อาคารในพ้ืนท่ี

ดังน้ันจากสำรวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ซนใน จะเห็นใต้ 
ว่า บริเวณนี้เป็นบริเวณท่ีมืความสำคัญทางประว้ติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมท่ีมืคุณค่าต้ังอยู่ใน 
พื้นที่จำนวนมาก แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ไต้ทำลายสภาพ 
แวดล้อมในบริเวณน้ีเป็นอย่างมาก แม้ในชิวงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์การพัฒนาทางกายภาพท่ี 
สำคัญจะเกิดขึ้นน้อย แต่ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นปัญหาว่าส่งผลกระทบอย่าง 
สำคัญต่อสภาพแวดล้อมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง ได้แก่ การก่อสร้างอาคารคณะ 
กรรมการกฤษฎีกา การก่อสร้างอาคาร 60 ปี มหาวิทยาล้ยธรรมศาสตร์ และการก่อสร้างอาคาร 
ศาลาตริมุขบริเวณริมคลองคูเมืองเดิม เป็นต้น

4.1.2 สภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนนอก

สภาพท่ัวไปท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ซนนอก คือ การมีลักษณะ 
เป็นส่วนขยายของเมืองบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนใน โดยเห็นซัดเจนจากเล้นทางถนนท่ีสำคัญ ไต้ 
แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนบำรุงเมือง และถนนเจริญกรุง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมืแม่น้ําเจ้าพระยา คลอง 
คูเมีองเดิมและคลองรอบกรุงล้อมรอบพ้ืนท่ี มีคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ 
เช่ือมโยงคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบกรุง ขอบเขตของพ้ืนท่ีเกือบทุกต้าน ยกเว้นต้านติดคลอง 
คูเมืองเดิม เป็นแนวกำแพงเมืองเดิมต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานซัดเจน 
3 แห่ง ได้แก่ บริเวณป้อมพระสุเมรุ ประตูพระนครหน้าวัดบวรนิเวศ และป้อมมหากาฬ ลักษณะ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาคัยหนาแน่นและพาณิชยกรรม อาคารและสิงปลูกสร้าง 
ที่สำคัญแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังไทย จีน อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และ 
ตะวันตก ได้แก่ วัดบวรนิเวศ วัดชนะสงคราม วัดราชบพิธ วัดราชบูรณะ โลหะปราสาท 
วัดราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม วัดมหรรณพาราม ศาลเจ้าพ่อเลือ วัดสุทัศน์เทพวราราม 
เลาชิงช้า โบสถ์พราหมณ์ วังบ้านหม้อ อาคารริมถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวริย์ประชาธิปไตย 
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย อาคารตึกแถวย่านสามแพร่ง บ้านหม้อ ถนนตะนาว ถนน 
พระอาทิตย์ และตึกยาวโรงเริยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นต้น

ก่อนเร่ิมโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชนนอกไต้รับการพัฒนาจนส่ง 
ผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะของบริเวณและสถาปัตยกรรมที่มืคุณค่าแล้วเป็นจำนวนมาก จาก 
ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ 2522 จะเห็นว่ามืการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีสำคัญ ได้แก่ การก่อ 
สร้างกลุ่มอาคารในบริเวณการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ซึ่งทำลายทัศนียภาพวัดราชบูรณะ
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กลุ่มอาคารสูงในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเพ่ิมความหนาแน่นในบริเวณศาลาว่าการกระทรวง 
มหาดไทยและทำลายทัศนียภาพวัดราชบพิธ การก่อสร้างและต่อเติมอาคารตึกแถวและอาคารสูง 
แทนท่ีอาคารเดิมและพ้ืนท่ีว่างโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ี โดยไม่สอดคล้องกับขนาดและรูปแบบอาคารท่ีมี 
อยู่เดิม เช่นบริเวณย่านปากคลองตลาด วังบูรพา เจริญกรุง แพร่งสรรพศาสตร์ บางลำพู ถนนพระ 
อาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ เป็นต้น นอกจากน้ี คลองรอบกรุงมีสภาพต้ืนเขิน บ้านเริอนราษฎรริมคลอง 
มีสภาพหนาแน่นแออัดและเสือมโทรม และมีการตั้งแผงค้าขายรุกเาแนวคลองช่วงที่เริยกว่า คลอง 
โอ่งอ่าง

ในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ มีการพัฒนาทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในช่วงโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ที่ถีอได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาว่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างสำคัญต่อลักษณะเฉพาะ 
ของเมืองและสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าทางประว้ติศาสตร์และโบราณคดี มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1. การก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า โดยต้องร้ือถอนอาคารกรมไปรษณีย์โทรเลขแห่ง 
แรกของประเทศ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม รวมถึง 
อาคารบริเวณถนนจักรเพชร ช่วงต้ังแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้าไปจนถึงบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง 
อีกท่ังการก่อสร้างเชิงลาดสะพานได้ตัดทับคลองรอบกรุงบริเวณใกล้ปากคลองโอ่งอ่าง ทำให้สูญ 
เสืยสภาพการเป็นขอบเขตของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร์รวมท่ังเป็นการเพ่ิมปัญหาการจราจรติดขัดใน 
บริเวณถนนจักรเพชรย่านวังบูรพา และเยาวราช

2. การรื้อถอนอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมโลหะ 
ปราสาทเป็นสวนสาธารณะ โดยไต้ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวริย์พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า 
เจ้าอยู่หัว และก่อสร้างพลับพลาท่ีประทับ ไต้รับพระราชทานนามว่า “ลานพลับพลามหาเจษฎา 
บดินทร์” การร้ือถอนอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยน่ัน มีนักวิชาการและผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่เห็น 
ด้วยโดยให้เหตุผลทางด้านประว้ติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเศรษฐกิจว่า ศาลาเฉลิมไทยเป็นหน่ึง 
ในชุดของอาคารบนถนนราชดำเนินกลาง เป็นโรงละครเวทีคู่กันมากับศาลาเฉลิมกรุงซ่ึงเป็นสถาน 
ท่ีนันทนาการเชิงวัฒนธรรมของเมืองสมัยหน่ึง อีกท่ังอาคารยังอยู่ในสภาพแข็งแรงใช้งานได้ จึงควร 
บำรุงรักษาเพ่ีออนุรักษํใว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมคนเมือง ท่ังในด้านสภาพแวดล้อมของย่านและ 
กิจกรรมการใช้สอย6

6ดุษฎี ทายตะคุ, วิวัฒนาการก^งรัตนโกสินทร์ ทา?ดิกษาเพอ!.สนอแนะแนวทางการใช้ท่ีดินในอนาคต
รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์'มหาวิทยาลัย, 2542.
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3. การก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชัน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีผลกระทบให้โรงเรียนวัดบวร 
นิเวศซ่ึงมีความแออัดมากอยู่แล้ว มีความแออัดเพ่ิมข้ึนไปอีก และได้ข่มความงามของอุโบสถวัด 
ภาเนุรังลีเดิม (ปัจจุบันยุบรวมกับวัดบวรนิเวศ) ซึ่งมีความงดงามและมีความสำคัญทางประวิด ิ
ศาสตร์มาก และได้รัยการ่ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

4. การก่อสร้างอาคารพาณิชย์-ท่ีพักอาคัยประชิดประตูและกำแพงพระนครหน้าวัดบวร 
นิเวศ อาคารดังกล่าวมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ไม่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีอนุรักษ์ อีกท้ังต้ัง 
ประชิดกับตัวประตูและกำแพงพระนครมาก เป็นการทำลายทัศนียภาพของโบราณสถาน โครงการ 
แบ่งออกเป็น 25 ยูนิต แต่ละยูนิตกว้าง 7 เมตร ลึก 10 เมตร สูง 4 ช้ัน เป็นการขายอาคารพร้อม 
โฉนดท่ีดิน ราคายูนิตละ 15 ล้านบาท7 แสดงให้เห็นว่าเกิดการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ๋ึท่ีดินจากเอก 
ชนเจ้าของท่ีดินรายใหญ่ไปเป็นเจ้าของท่ีดินรายย่อย ซ่ึงจะล่งผลให้เกิดการเพ่ิมความหนาแน่นของ 
ประชากรในพ้ืนท่ีและปัญหาอ่ืน  ๆตามมา

5. การก่อสร้างทางเดินเลียบแม่นํ้าเจ้าพระยาข่วงป้อมพระสุเมรุถึงสะพานสมเด็จพระ 
ปีนเกล้า เป็นการก่อสร้างทางเดินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีโครงสร้างรุกล้ําลงไปในแม่น้ํา 
เจ้าพระยา ถือเป็นการทำลายสภาพทางธรรมชาติของแม่น้ํา รูปแบบของวัสดุท่ีใช้ขาดความกลม 
กลืนกับสภาพแวดล้อมของกรุงรัตนโกสินทร์ และล่งผลกระทบต่อความเป็นล่วนบุคคลของอาคาร 
ริมแม่,นา

6. การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ เป็นการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม 
เหล็ก 2 ช้ัน และมีช้ันใต้ดินอีก 1 ช้ัน มีลักษณะประชิดติดตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ 
ดิลปเจ้าฟ้า (หรอ โรงกระษาปณ์สิทธิการ เดิม) ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติ 
ศาสตร์และแสดงถึงวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากน้ี มีการเตรียม 
พ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างอาคาร รวม 3 หลัง ในลักษณะโอบล้อมโดยรอบ ซึ่งตามหลักการและแนวทางท่ี 
เป็นมาตรฐานสากลแล้ว เป็นล่ีงท่ีพึงหลีกเล่ียงเป็นอย่างย่ิง8

นอกจากน้ี โดยท้ัวไป ในข่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีการพัฒนาทางกายภาพใน 
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอกเกิดข้ึนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะ

7“ตึกสูงทุ่งผุดในดูเมืองกำแพงเมืองยูนิตละ 15 ล้าน แล้วเสร็จปลายปี,’’ สยามโพสต์ (11 มกราคม 
2539): 12.

8สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 3/25411” 23 เมษายน 2541.
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กรรมการส่งเสรมการพาณิชยนาวี การก่อสร้างอาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างห้าง 
สรรพสินค้าดิโอลด์ลยามพลาซ่า การก่อสร้างสวนรมณีนาถในบริเวณเดิมทีเป็นเรีอนจำพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร การร้ือถอนอาคารกรมประซาสัมพันธ์และกรมสรรพากรซ่ึงถูกไฟไหม้แล้วปรับ 
ปรุงเป็นพื้นที่โล่งและก่อสร้างอาคารจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลชั่วคราว การก่อสร้างต่อเติม 
อาคารห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ การปรับปรุงบริเวณรอบป้อมพระสุเมรุและก่อสร้างพระท่ีน่ังและ 
สวนสันติชัยปราการ การก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา บริเวณล่ีแยกคอกวัว โครงการก่อสร้าง 
อาคารพาณิชย์-ที่พักอาสัยสยามรมณีย์ และโครงการการก่อสร้างลานคนเมืองบริเวณหน้าศาลา 
ว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ในพ้ืนท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอก ยังมืประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางกาย 
ภาพท่ีเกิดข้ึนแล้ว แต่ผลกระทบทางกายภาพยังไม่รุนแรงนัก เพราะมีการความพยายามในการคัด 
ค้านการพัฒนาทางกายภาพน้ันอยู่ คือ กรณีการร้ือถอนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์ 
วัดสังเวชเติม) ซึ่งเติมประกอบด้วยอาคารซ่ึงก่อสร้างมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2476 และอาคารไม้สักรูปตัว 
แอล 2 หลัง และปัจจุบันได้มืการร้ือถอนอาคารไม้ออกไปแล้ว 1 หลัง และเตรียมจะร้ือถอนท้ังหมด 
ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ แต่เน่ืองจากประซาซนบริเวณย่านพระอาทิตย์และบางลำพูคัดค้านไม่ 
ยอมให้เอถอนอาคาร เพราะถือว่าเป็นโบราณสถานและมีความสำคัญต่อประวัติความเป็นมาของ 
ชุมชน ปัจจุบันจึงมีเพียงการปร้ปปรุงสภาพให้เรียบร้อยและปลูกต้นไม้ แต่อาคารถูกปิดไม่ไดใช้ 
ประโยชน์

ตังน้ัน จากสำรวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ซนนอก จะเห็น 
ได้ว่า บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อ 
เนื่องมาจากบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ ได้ทำลายสภาพแวดล้อมในบริเวณน้ีเป็นอย่างมากเซ่นกัน แม้ในช่วงโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ก็ยังคงมีการเปล่ียนแปลงที่เป็นประเด็นปัญหาว่าส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อสภาพ 
แวดล้อมและคุณค่าทางประว้ติศาสตร์ของเมืองเกิดข้ึนหลายแห่ง ได้แก่ การก่อสร้างสะพานพระ 
ปกเกล้า การร้ือถอนอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย การก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน โรงเรียน 
วัดบวรนิเวศ การก่อสร้างอาคารพาณิชย์-ที่พักอาคัยประชิดประตูและกำแพงพระนครหน้าวัด 
บวรนิเวศ การก่อสร้างทางเดินเลียบแม่นี้าเจ้าพระยาช่วงป้อมพระสุเมรุถึงสะพานสมเด็จ 
พระปินเกล้า การก่อสร้างอาคารพิพิธกัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญ 
กษาปณ์ รวมถึงกรณีการร้ือถอนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาเติม เป็นต้น
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4.1 .3  สภาพการพัฒนาทางกายภาพในบ?เวณฝังธนบุร ตรงข้ามบูรเวณกรุง 
รัตนโกสินทร์

สภาพท่ัวไปท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบริเวณฝังธนบุร ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ คือ 
เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มริมแม่น้ําเจ้าพระยา ประกอบด้วยคูคลองจำนวนมาก องค์ประกอบต่าง  ๆ ของพ้ืน 
ที่แสดงถึงวิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตน 
โกสินทร์ การใข้ประโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาลัยและสถานท่ีราชการ ย่านท่ีพักอาลัยส่วน 
ใหญ่เป็นชุมชนเก่าท่ีสืบเช้ือสายกันมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ ลักษณะการต้ังอาคารบ้านเรีอนส่วนใหญ่ 
จะมีความลัมพันธ์กับเลันทางลัญจรทางนํ้า สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ 
สถาปัตยกรรม ได้แก่ พระราชวังเดิม วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร โบสถ์ซางตาครู้ส วัด 
ระฆังโฆษิตาราม และวัดดุสิตาราม เป็นต้น

ในช่วงก่อนโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ การอยู่อาลัยในบริเวณนี้มีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน 
เพราะมีการเสริมสร้างระบบการคมนาคมทางบกเข้าไปส่พ้ืนท่ี เป็นการเปล่ียนแปลงการสัญจรจาก 
ทางนํ้ามาเป็นทางบก โดยเฉพาะนับต้ังแต่การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานสมเด็จ 
พระปีนเกล้าข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาเพื่อเช่ือมฝังพระนครและฝังธนบุรีเข้าด้วยกัน เป็นผลให้ความ 
เจริญหล่ังไหลเข้าส่เมืองฝังธนบุรีอย่างรวดเร็ว สภาพการอยู่อาลัยแบบบ้านเด่ียวเปล่ียนไปเป็นห้อง 
แถวริมถนนล้อมรอบตัวบ้าน เซ่น บริเวณริมถนนอรุณอมรินทร์9 กำแพงเมืองธนบุรีไม่ปรากฏรอง 
รอยให้เห็น ส่วนคลองคูเมืองก็ขาดมีสภาพสกปรกตื้นเขินและลับแคบจนกลายเป็นคูระบายนํ้า 
สถานท่ีราชการต่าง  ๆ ได้ก่อสร้างอาคารท่ีทำลายสภาพความเป็นมาทางประว้ติศาสตร์ของพ้ืนท่ี 
และทำลายทัศนียภาพของเมือง เซ่น กองบัญชาการทหารเรีอ มีอาคารบดบังทัศนียภาพวัดอรุณ 
ราชวรารามและพระราชวังเดิม และโรงพยาบาลคืริราช มีการก่อสร้างอาคารสูงจำนวนมาก เป็น 
การทำลายสภาพแวดล้อมโดยรวมของเมือง เป็นต้น รวมท้ังการก่อสร้างเข่ือนและคานคอนกรีตใน 
บริเวณคลองคูเมืองเดิมฝังธนบุรี ทำให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สูญหายไปมากย่ิงข้ึนจากการ 
พัฒนาที่เกิดข้ึนเน่ืองจากเปล่ียนสภาพไปเหมือนคูระบายน้ํา

ในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณฝังธนบุรี ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ มีการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีทางกายภาพเพ่ีอรองรับการขยายตัวของประชากรและแก้ปัญหาทางกายภาพของพื้น 
ท่ีอย่างต่อเน่ืองเรอยมา ได้แก่ การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม การก่อสร้าง 
และต่อเติมอาคารร้านค้าย่านท่าน้ําดิริราช การก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้ําท่วมบริเวณคลองบางกอก

9ม.ร.1ว.แน่งน้อย ลักด้ีศรี และคณะ, องค์ประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 334-335.
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น้อย การปรับปรุงบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี การก่อสร้างอาคารสำนักเทศกิจบรีเวณด้านหลังอาคาร 
ศาลากลางจังหวัดธนบุรีเดิม เป็นต้น การพัฒนาทางกายภาพท่ีเป็นประเด็นปัญหาว่าส่งผลกระทบ 
ต่อลักษณะเฉพาะของเมืองและสถาปัตยกรรมท่ีสำคัญ มี 3 แห่ง ได้แก่

1. การก่อสร้างถนนอรุณอมรีนทร์คัดไหม่ เน่ืองจากการก่อสร้างถนนได้พับคลองคูเมือง 
เดิมบรีเวณหน้าวัดเครีอวัลย์วร่วิหาร เป็นการทำลายสิงที่แสดงถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร ์
ของเมืองและเป็นองค์ประกอบของเมืองท่ีมืเอกลักษณ์ในการแสดงขอบเขตของบรีเวณเมืองเก่า

2. การก่อสร้างอาคารสูงมากในบรีเวณโรงพยาบาลคิรีราช ในบรีเวณน้ีได้มืการร้ือถอน 
อาคารเก่าท่ีมืสภาพทรุดโทรมสร้างเป็นอาคารสมัยใหม่จำนวนมาก ซ่ึงยังคงมีการก่อสร้างอย่างต่อ 
เน่ืองจนถึงปัจจุบัน และบางหลังมีความสูงย่ิงกว่าอาคารสูงท่ีมีอยู่เดิม ทำให้มีสภาพความแออัดใน 
พ้ืนท่ีสูง และมีสภาพแวดล้อมท่ีแปลกแยกจากปริเวณอ่ืน  ๆอย่างเห็นได้ซัด

3. การก่อสร้างอาคารชุดพักอาคัยรัตนโกสินทร์วิวแมนช้ัน สูง 40 ช้ัน จำนวน 2 หลัง 
บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปีนเกล้า มีลักษณะแปลกแยกจากอาคารอ่ืนในพ้ืนท่ีอย่างเห็นได้ซัด 
และส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของเมืองและโบราณสถานที่สำคัญในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์อย่าง 
รุนแรงเป็นบริเวณกว้าง

โดยสรุปจากการสำรวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณฝังธนบุรี ตรงข้ามบริเวณ 
กรุง รัตนโกสินทร์ จะเห็นได้ว่า สภาพโดยท่ัวไปเป็นชุมชนเก่าแก่มีลักษณะเฉพาะคัว แต่การ
พัฒนาทางกายภาพของฝังธนบุรี ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการขยายคัวของเมืองในฝังพระนคร ทำให้ 
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อบริเวณท่ีมืความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ได้แก่ การก่อ 
สร้างถนนอรุณอมรินทร์คัดใหม่ การก่อสร้างเข่ือนและคานในคลองคูเมืองเดิม การก่อสร้างอาคาร 
สูงในบริเวณโรงพยาบาลคิรีราช และการก่อสร้างอาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนช่ัน เป็นด้น

4.1.4 สรุปสภาพการพัฒนาทางกายภาพในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

จากการสำรวจสภาพการพัฒนาทางกายภาพในแต่ละบริเวณของกรุงรัตนโกสินทร์ จะเห็น 
ได้ว่าบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ช้ันในเป็นบริเวณท่ีมืความสำคัญมากท่ีสุด มีพระบรมมหาราชวังเป็น 
ศูนย์กลาง เล้นทางคมนาคมทางบกมืลักษณะแผ่ขยายออกไปจากศูนย์กลางน้ี มืเล้นทางน้ีาเป็น 
ขอบเขตสำคัญของเมืองในแต่ละบริเวณ แต่การพัฒนาทางกายภาพในช่วงก่อนโครงการกรุงรัตน 
โกสินทร์ ได้ทำลายเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเมืองลงไป 
อย่างมาก ในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงได้เร้ืมมืการบริหารจัดการพ้ืนท่ี สภาพการพัฒนา 
ทางกายภาพจึงมืความแตกต่างจากช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้น เพราะการพัฒนาด้านการใช้
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ประโยชน์ท่ีดินและก่อสร้างอาคาร ถูกจ ำ ก ัด อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมท่ีกำหนดข้ึน การพัฒนา 
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอยู่ต่อไป ต้องคำนึงถึงผล 
กระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย และการพัฒนาทางกายภาพอีกประ๓ ทท่ีมีมากข้ึน คือ การป!บ 
ปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณที่มีความสำคัญ เพราะต้องการแก้ปัญหาทางกายภาพท่ีมีอยู่เดิมก่อน 
เร่ิมโครงการกรุงรัตนโกสินทร์

อย่างไรก็ตามในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ การพัฒนาทางกายภาพยังคงมีการเปล่ียน 
แปลงท่ีเป็นประเด็นปัญหาส่งผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะของเมืองและสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่า 
ดังน้ี 1) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและก่อสร้างอาคาร ได้แก่ การก่อสร้างอาคารคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา การก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ การก่อสร้างอาคารสูงในบริเวณโรง 
พยาบาลคิริราช การก่อสร้างอาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนช้ัน การก่อสร้างอาคารพาณิชย์-ท่ีพักอาคัย 
ประชิดประตูและกำแพงพระนครหน้าวัดบวรนิเวศ การก่อสร้างอาคาร 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 
เป็นต้น 2) การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า การก่อ 
สร้างทางเดินเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงป้อมพระสุเมรุถึงสะพานสมเด็จพระปีนเกล้า การก่อลร้าง 
ถนนอรุณอมรีนทร์ดัดใหม่ เป็นต้น 3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญ ก^รร้ือ 
ถอนอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย และการก่อสร้างอาคารศาลาตรีมุขบริเวณรีมคลองค ู
เมืองเดิม เป็นต้น

4.2 การประมวลสภาพปัญหาการพัฒนาทางกายภาพ

จากหัวข้อ 4.1 จะเห็นว่า สภาพการพัฒนาทางกายภาพในช่วงโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
แบ่งออกเป็น 3 ประ๓ ทใหญ่  ๆ คือ การพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินและก่อสร้างอาคาร การ 
พัฒนาระบบโครงการสร้างพ้ืนฐาน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญ ในหัว 
ช้อน้ี จะเป็นการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของสภาพการพัฒนาทางกายภาพที่เกิดขึ้นโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญว่ามีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสภาพแวดล้อม 
ของพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เพ่ีอจะได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ่วิเคราะห์แนว 
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป

เน้ือหาของหัวข้อน้ี จะแบ่งออกเป็น 1) สภาพปัญหาการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
และก่อสร้างอาคาร 2) สภาพปัญหาการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 3) สภาพปัญหา 
การพัฒนาด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญ เน่ืองจากว่าการพัฒนาแต่ละ 
ด้านมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่างกัน การแบ่งเน้ือหาการอธิบายดังกล่าวอาจทำให้ทราบถึง
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ประวัติความเป็นมาและสาเหตุที่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาทางกายภาพต่อสภาพแวดด้อมของพื้นที่ 
อนุรักษ์ในแง่มุมที่หลากหลายต่างกัน ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

4.2.1 สภาพปัญหาการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและก่อสร้างอาคาร

ในที่นี้จะพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ที่ด ินของภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ
โดยไม่รวมถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพี่อระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสวน 
สาธารณะ จากพัวข้อ 4.1 ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและก่อสร้างอาคาร ได้แก่ การก่อสร้าง 
อาคารคณะกรรมการกฤษฎีกา การก่อสร้างอาคารเริยน 5 ข้น โรงเริยนวัดบวรนิเวศ การก่อสร้าง 
อาคารสูงในบริเวณโรงพยาบาลคืรราช การก่อสร้างอาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั้น การก่อสร้าง 
อาคารพาณิชย์-ที่พักอาดัยประชิดประตูและกำแพงพระนครหน้าวัดบวรนิเวศ การก่อสร้างอาคาร 
60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหริยญกษาปณ์และจำหน่าย 
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ เป็นต้น ดังที่จะได้กล่าวรายละเอียดความเป็นมาของแต่ละโครงการต่อ 
ไป

การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีประวัติความเป็นมาสิบเน่ืองมาต้ัง 
แต่ พ.ศ. 2522 กล่าวคือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคาร 
สำนักงาน เน่ืองจากสถานท่ีเดิมดับแคบแออัดและต้องเพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จากการท่ีได้รับ 
มอบหมายอำนาจหน้าท่ีเพ่ิมเติม โดยบริเวณท่ีจะก่อสร้างอาคารเป็นโรงทอผ้าเดิมของกรมตำรวจ 
และได้รับอนุมัติจากกรมธนารักษ์ให้ใช้สถานท่ีสร้างสำนักงานได้ จึงได้มอบให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ 
ออกแบบ เป็นอาคาร 5 ชั้น สูง 17.28 เมตร และได้นำเสนอคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพยายาม 
หาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารบริเวณนอกเขตกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากบริเวณริมแม่นํ้า 
เจ้าพระยาควรจะสงวนรักษาและทำเป็นท่ีเปิดโล่ง ไม่ควรสนับสนุนให้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ข้ึน 
อีก ในกรณีที่หาท่ีดินไม่ได้ ขอให้ปรับปรุงและแก้ไขแบบร่างของอาคารโดยมีช้อกำหนดว่าอาคาร 
จะต้องไม่สูงเกินอาคารเดิมและจัดท่ีเวันว่างบริเวณริมน้ําให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ตลอดจนออก 
แบบลักษณะของสถาปัตยกรรมให้มีความกลมกลืนกับอาคารและบรรยากาศในบริเวณน้ัน และนำ 
มาพิจารณาใหม่10 ซ่ึงต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า ไม่สามารถหาท่ีดินใหม่ 
ได้ ท้ังน้ี เน่ืองจากหน่วยงานราชการอ่ึน  ๆ ต่างก็มีโครงการจะขยายออกไปและรัฐบาลก็มีปัญหาไม่ 
มีงบประมาณเพียงพอที่จะให้หน่วยราชการแต่ละหน่วยเลือกที่ตั้งในบริเวณท่ีต้องการหริอเหมาะ

10สำนักงานคณะกรรมการสิงนวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการารุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 3/2522, ” 2 เมษายน 2522.
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สมได้ คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีมติให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาได้ในความสูงไม่เกิน 16 เมตร11

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความประสงค์จะรื้อถอนอาคาร 
เดิม2 ช้ัน ท่ีมีสภาพทรุดโทรมมาก แล้วก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ช้ัน สูง 22 เมตร จึงได้นำเสนอคณะ 
กรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีมติให้ก่อสร้างได้ โดยปรับ 
ลดความสูงไม่ให้เกิน 16 เมตร และให้มีลักษณะของรูปแบบอาคารเช่นเดียวกับอาคาร 5 ช้ันเดิม 
และปรับปรุงให้มีพ้ืนท่ีว่างมากข้ึน12 แต่ต่อมาภายหลัง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุม้ติให้ก่อสร้างอาคาร 
ดังกล่าวได้ในความสูง 17 เมตร ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ฝ่ายลังคมและ 
กฎหมาย13

การก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ัน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีความเป็นมาต้ังแต่ พ.ศ. 2535 เม่ือ 
กระทรวงดีกษาธิการได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษต่อคณะรัฐมนตรี และ 
ได้รับการอนุม้ติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2535 ท้ังน้ีโครงการน้ีไม่ได้ผ่านการ 
พิจารณาของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ จากกรณีน้ี รวมท้ังกรณีท่ีคณะรัฐมนตร ี
อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอาคารสำนักงานคณะกรรมการล่ง 
เสรีมการพาณิซยนาวี คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้แก้ไข 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หรือขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการก่อสร้าง 
อาคารในเขตกรุงรัตนโกสินทร์เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี14

การก่อสร้างอาคารรัตนโกสินท?วีวแมนช้ัน ในช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2532 ภาคเอกชนได้ 
ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดท่ีพักอาลัยสูง 40 ช้ัน 2 หลัง ติดแม่น้ีาเจ้าพระยา บรีเวณเชิงสะพาน 
สมเด็จพระปีนเกล้าฝัง ธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารได้ เน่ืองจาก

11สำนักงานคณะกรรมการสิงนวดล้อมแห'งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 4/2522, ” 6 สิงหาคม 2522.

12สำนักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 1/2534, ” 9 พฤษภาคม 2534.

13สำนักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 1/2535, ” 19 มีนาคม 2535.

'‘'สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 1/2536, " 1 เมษายน 2536.
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ในบริเวณตังกล่าวมีไม่มาตรการควบคุมความสูงของอาคาร ผลกระทบทางกายภาพของโครงการ 
ที่เก ิดขึ้น นำไปล่การที่คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีขยาย 
ขอบเขตโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุมบริเวณฝังธนบุรี ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 
และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532 และได้ออกมาตรการควบคุมโดยกฎหมายขึ้น ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2534

กลุ่มอาคารภายในโรงพยาบาลคิริราช หลังจากท่ีบริเวณฝังธนบุรีฯ ได้รับอนุมัติให้ผนวกอยู่ 
ในโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2532 โดยในการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตน 
โกสินทร์เมื่อวันท่ี 1 3 กรกฎาคม 2533 คณะแพทยศาสตร์คิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ 
เสนอโครงการก่อสร้างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารศูนย์โรคหัวใจ สูง 14 ช้ัน โดยร้ือถอนอาคาร 
อายุรกรรม ซ่ึงมีอายุ 70 ปีและมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรองรับการขยายตัวของภารกิจ และอาคาร 
เรียนรวมภาควิชาปริคลีนิค โดยจะร้ืออาคารพยาธิวิทยาและอาคารพิธีศพ ซ่ึงมีอายุ 40 ปี มีสภาพ 
ทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ โดยอาคารท่ีจะสร้างท้ัง 2 หลัง จะมีความสูงไม่เกินอาคาร 
สยามมินทร์ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในพื้นท่ี และโครงการตังกล่าวได้รับงบประมาณจากสำนักงบ 
ประมาณแล้ว ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นว่าในอนาคตจะต้องมีการก่อสร้างอาคารภายในโรง 
พยาบาลอีก จึงขอให้คณะแพทยศาสตร์คิริราชพยาบาลจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาโรง 
พยาบาล และมีมติให้ชะลอการพิจารณาโครงการตังกล่าวจนกว่าจะจัดทำแผนแม่บทแล้วเส!จ15 
ซ่ึงต่อมาในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2534 คณะกรรมการฯ ได้เห็นขอบให้ก่อสร้างอาคารท้ัง 2 หลังได้ 
เนื่องจากความจำเป็นทางด้านการแพทย์16

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ในบริเวณโรงพยาบาลคิริราช ยังคงมีการรื้อถอนอาคารเก่าและ 
ก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูงหลายหลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื้อยมา โดยไม่ได้มีการขอความเห็น 
ขอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และคณะกรรมการฯ เอง 
ก็มิได้ดำเนินการเชิญให้มาซี้แจงหรีอพิจารณาผลกระทบทางกายภาพแต่อย่างใด ได้แก่ การรื้อ 
ถอนอาคารหอกีฬาแพทย์แล้วก่อสร้างอาคารหอพักนักคืกษาแพทย์ 14 ชั้น การก่อสร้างอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 17 ชั้น การก่อสร้างอาคารสูติ-นารีเวชวิทยา 15 ชั้น การก่อสร้างอาคารกุมารเวช 
วิทยา 2 อาคาร เป็นอาคาร 12 และ 15 ชั้น เป็นต้น

16สำนักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 2/2533,” 13 กรกฎาคม 2533.

16สำนักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 1/2534," 9 พฤษภาคม 2533.
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การก่อสร้างอาคารพาณิชย์-พักอาตัยประชิดประตูและกำแพงพระนคร มีความเป็นมาตัง 
แต่ปี พ.ศ. 2538 เม่ือบริษ์ท วีแอนด์ซันพร็อพเพอร์ต้ี จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบางลำภู 
โฮมทาวน์ เป็นอาคารพาณิชย์-พักอาตัย 4 ช้ัน จำนวน 25 ยูนิต ในบริเวณประตูและกำแพงพระ 
นคร17 ซึ่งกรรมสิทธ้ีท่ีดินบริเวณโครงการเป็นของเอกชน แต่เดิมพ้ืนท่ีน้ีมีสภาพเป็นชุมชนแออัด 
อาคารร้านค้า และโรงงาน กรุงเทพมหานครจึงได้บรรจุโครงการภูรณะปรับปรุงกำแพงเมืองหน้า 
วัดบวรนิเวศ ไว้ต้ังแต่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2520 -  2524) โดยกรม 
ดิลปากรได้ดำเนินการบูรณะประตูและกำแพงพระนคร และข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในปี 
พ.ศ. 2523 ส่วนกรุงเทพมหานคร โดยกองผังเมืองมีแผนดำเนินงานในการกำหนดมาตรการ 
อนุรักษ์บริเวณโดยรอบในการก่อสร้างอาคารในบริเวณเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหา 
แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้ดำเนินตามแผนการดำเนินงานตังกล่าว เน่ืองจากโครงการ 
ก่อสร้างตังกล่าว เป็นโครงการของเอกชน ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุญาตปลูกสร้างอาคารตังกล่าวคือ 
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

การก่อสร้างอาคาร 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเป็นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 
เม่ือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอโครงการจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อคณะ 
กรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในช้ันเร่งด่วนจะร้ือถอนอาคารเดิมท่ีมีลภาพทรุดโทรมมาก 
และก่อสร้างอาคาร 60 ปี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นอาคารหอสมุดกลาง 7 ช้ัน 
(อยู่ใต้ดิน 3 ช้ัน และอยู่เหนือพ้ืนดิน 4 ช้ัน) สูงไม่เกิน 16 เมตร และระยะท่ีสอง เป็นอาคารอเนก 
ประสงค์ มีท่ีจอดรถใต้ดิน โดยการออกแบบได้จัดรูปแบบสถาปัตยกรรมให้ลดหล่ันเพ่ือไม่ให้บดบัง 
พัศนืยภาพ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2536 มีมติเห็นชอบผังแม่บท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลักการและเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคาร 60 ปี ท้ัง 2 หลังตามท่ี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอ18 *

ในระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างระยะแรก ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการขุดพบโบราณ 
วัตถุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณตึก 60 ปีข้ึน 
และขออนุญาตกรมดิลปากรทำการขุดค้นทางโบราณคดี และขออนุญาตเคล่ือนย้ายโบราณวัตถุท่ี

17“สืกสูงทุ่งผุดในดูเมืองกำแพงเมืองยูนิตละ 15 ล้าน แล้วเสร็จปลายบี,” สยามโพสพ์ (11 มกราคม 
2539): 12.

18สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงร้ตนโกสินทร์
คร้ังท่ี 3/2536, " 13 สิงหาคม 2536.



พบทั้งหมดออกจากแหล่งเพื่อนำมาจัดแสดงในห้องนิทรรศการภายในอาคาร 60 ป ี19 ต่อมาในการ 
ดำเนินโครงการระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใต้อนุญาตให้ผู้รับเหมาดำเนินการขุดลอกผิว 
ถนน โดยม ิได ้ห าร ีอกรม อ ีลป ากรก ่อน  ทำให ้เก ิดการทำลายแนวกำแพงพระนครข ึ้นอ ีก  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ระงับการก่อสร้างและหารอกรมอีสปากรถึงรูปแบบวิธีการอนุรักษ์ 
หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งกรมอีลปากรไต้บันทึกข้อมูลหลักฐานที่ขุดพบและใช้ทรายกลบ เพราะ 
พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำพิพิธภัณฑ์เปิดและต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก20

การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 
มีความเป็นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการพัฒนาพ้ืนท่ี 
บริเวณกรมสรรพากรและกรมประชาลัมพันธ์เดิม ซ่ึงถูกไฟไหม้ในเหตุการณ์ชุมนุมเม่ือ พ.ศ. 2535 
ให้เป็นสวนสาธารณะลันติพร ต่อมาไต้มีโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเซิงสะพานสมเด็จ 
พระปีนเกล้าตามพระราชดำริ ทำให้พ้ืนท่ีสวนลันติพรลดน้อยลง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2539 เห็นชอบให้กรมธนารักษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์ 
และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ โดยใช้งบประมาณของโครงการสวนสาธารณะลันติพรเดิม 
และไต้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์เป็นคร้ังแรกในการประชุมเม่ือ 
วันท่ี 24 เมษายน 2540 และเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2540 คณะกรรมการฯ มีช้อคิดเห็นว่าไม่ควร 
ก่อสร้างอาคารด้งกล่าว เพราะจะเป็นการเพ่ิมความหนาแน่นให้กับพ้ืนท่ี จึงมีมติให้กรมธนารักษ์ 
พิจารณาทบทวนปรับแผนดำเนินการใหม่ อย่างไรก็ตาม กรมธนารักษ์โต้เรมดำเนินการก่อสร้าง 
อาคารไปแล้วต้ังแต่เดือนมกราคม 2540 ซึ่งคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ิงไต้รับ 
ทราบข้อเท็จจริงในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2541 จึงมีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียว 
กับโครงการเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติท่ีเหมาะสมและเป็นไปไต้ในทางปฏิบัติ และเสนอคณะรัฐมนตรี 
ในการยืนยันหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2521 เร่ือง มาตรการควบคุมาาร 
ก่อสร้างอาคารของภาครัฐฯ21

ต่อมา คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 
ได ้ร ับทราบข ้อเท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิมว ่า กรมธนารักษ ์ได้ประสานงานกับกรมอีลปากรมาโดยตลอด

19สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, "รายงานการประขุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 2/2538, " 20 มิถุนายน 2538.

20สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, "รายงานการประขุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 1/2541, " 23มินาคม2541.

21สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประขุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 3/25411 " 23 เมษายน 2541.



อาคารที่จะก่อสร้างไม่ได ้ร ุกลํ้าระวางแนวเขตโบราณสถานที่กรมดิลปากรประกาศไว้ และหาก 
ยกเลิกโครงการ ภาครัฐจะมีค่าเลิยหายเฉพาะส่วนที่เก ิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว 
ประมาณ 90 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ 3 5 8  ล้านบาท โดยยังไม่รวมค่าเลิยหายที่ผู้ร้บจ้าง 
จะเรียกร้อง ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีมติขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาดำเนินการ 
ระหว่างปรับปรุงรูปแบบอาคารที่ก ่อสร้างไปแล้วให้มีขนาดเล็กลง โดยตัดความยาวๆรวงหน้าของ 
อาคารออกบางส่วนและแก้ไขพื้นท ี่ข ั้นล ่างให ้เป ิดโล ่ง รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในบรีเวณ 
โครงการให้มีความร่มรื่นลิเขียว กับรื้อถอนอาคารที่ได้ดำเนินการไว้ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั้ง 
บรีเวณให้มีความร่มรื่นลิเขียว22

หลังจากนั้น กรมธนารักษ์ได้ขอทบทวนมติคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกลินทร์ตัง 
กล่าว โดยชี้แจงว่าบรีเวณพื้นท่ีโครงการมีที่ต้ังเหมาะสมมากท่ีสุดในการขนย้ายเหรียญกษาปณ ์
จากที่ตั้งเดิม และได้ออกแบบให้มีความสูงไม่เกินความสูงของโรงกษาปณ์เดิม และพยายามให้ 
กลมกลืนกับโบราณสถานและสอดคล้องกับบรรยากาศของเมืองเก่า ส่วนประเด็นปัญหาท่ีมิได้นำ 
เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เพราะเข้าใจว่า เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ 
แล้วก็สามารถดำเนินการได้ ซ่ึงคณะกรรมการฯ มีมติยืนยันด้วยเลิยงส่วนใหญ่ ให้กรมธนารักษ์ 
ยกเลิกโครงการ โดยอาคารส่วนท่ีสร้างไปแล้ว ขอให้พิจารณาปรับปรุงใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์ 
แสดงเหรียญกษาปณ์รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ร่มรื่นสวยงาม23

จากกรณีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญ 
กษาปณ์ แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกลินทร์และเมืองเก่า 
ในการดำเนินการพัฒนาทางกายภาพในบรีเวณกรุงรัตนโกลินทร์น้ัน อำนาจการตัดสินใจสูงสุดข้ึน 
อยู่กับคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหน่วยงานจึงดำเนินกา?ต่อ 
ไป แต่ประเด็นปัญหาอยู่ท่ีว่า ก่อนหน้าน้ีได้มีมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงยังคงบังตับใช้เป็นเคร่ืองมือการ 
ดำเนินงานของฝ่ายบรีหารอยู่

สรุป จากการสืกษาความเป็นมาของโครงการต่าง  ๆ พบว่า การพัฒนาด้านการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดินและอาคาร มีกฎหมายควบคุมอาคารและควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินอยู่แล้ว แต่ 
ประเด็นปัญหาอยู่ที่มาตรการควบคุมทางกายภาพตังกล่าว ยังไม่รัดกุมเพียงพอ จึงทำให้เกิด

22สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, "รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง 
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คร้ังท่ี 1/2542,” 18 มืนาคม 2542.

23สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง 
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คร้ังท่ี 3/2542,” 29 ก้นยายน 2542.
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ปัญหาทางกายภาพขึ้น เซ่น กรณีการก่อลร้างโครงการบางลำภูโฮมทาวน์ และกรณีอาคารชุด 
รัตนโกสินทร์วิวแมนช้ัน เป็นต้น ลองกรณีไต้แสดงให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการควบคุม 
โดยตัวบทกฎหมายของการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ในอนาคตยังไม่อาจทราบได้ว่า จะมีลักษณะ 
ปัญหาเซ่นน้ีเกิดข้ึนไดอีกหรือไม่ ยังไม่สามารถยืนยันไต้ว่ามาตรการควบคุมทางกายภาพท่ีมีอยู่น้ัน 
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องยันปัญหาทางกายภาพท่ีจะเกิดข้ึนอีกหรือไม่

นอกจากนี้ ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของภาครัฐ ยังได้รับการยกเว้น 
จากกฎหมายควบคุมที่มีอยู่ และหน่วยงานภาครัฐก็มักจะอาลัยซ่องว่างของกฎหมายตรงนี้ อ้างถึง 
ความจำเป็นในการขออนุม ัต ิก ่อสร้างอาคารของหน่วยงานต่าง  ๆ ซ ึ่งท้ายที่สุดเกิดปัญหาทาง 
กายภาพเกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมทางกายภาพที่ออกมาในรูป 
แบบของมติคณ ะรัฐมนตรี โดยให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพี'ฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
พิจารณาให้คำปรกษานั้น โดยถือเป็นการควบคุมโดยดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ปัญหาก็ยังคงมี 
อยู่ค ือ หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิปติตามมาตรการที่มีอยู่น ี้ และมาตรการนี้ก็ไม่มีบทลงโทษ หรือ 
อำนาจให้ถูกให้ชอบแก่ผู้ไม่ดำเนินการตามได้ รวมทั้งการตัดสินใจในระดับสูงสุด คือ คณะรัฐมนตรี 
เอง ปอยครั้งไม่ไต้ใช้เครองมือทางการบรืหารที่มีอยู่นี้ในการพิจารณาอนุมัติ เซ่น การก่อสร้าง 
อาคารพิพ ิธภัณฑ์แสดงเหรียญกษาปณ์และจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ และการก่อสร้าง 
อาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นต้น นอกจากนี้ การควบคุมโดยดุลพินิจของคณะ 
กรรมการฯ ก็ไม่สามารถรับประยันความมีมาตรฐานหรือป้องยันปัญหาทางกายภาพได้เสมอไป 
เซ่น การก่อสร้างอาคาร 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การควบคุมโดยดุลพินิจอีกอย่างหน่ึงที่พบในกรุงรัตนโกสินทร์คือ การควบคุมโดยอาลัย 
อำนาจอธิบดีกรมคืลปากร ซ่ึงพบว่า ในบริเวณใกล้เคียงโบราณสถานหลายแห่งก็ยังเกิดการพัฒนา 
ท่ีส่งผลกระทบต่อโบราณสถานในทัศนะของผู้ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน  ๆ หลายกรณี แต่โดยดุลพินิจของ 
อธิบดีกรมคืลปากรถือว่าไม่มีปัญหา เซ่น กรณีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ เป็นต้น

สุดท้ายเนื่องจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาจากผู้ที่ถือ 
ครองที่ดินหรือกรรมสิทธี้ เป็นลักษณะต่างคนต่างต้องการพัฒนาพื้นที่ของตนให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ตามท่ีต้องการ ดังน้ัน เม่ือมีลักษณะต่างคนต่างพัฒนาจึงจำเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการควบ 
คุมการพัฒนาทางกายภาพ เพื่อให้การพัฒนานั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
มาตรการควบคุมทางกายภาพท่ีใช้อยู่มีทั้งมาตรการควบคุมโดยกฎหมาย และมาตรการควบคุม 
โดยดุลพินิจ ซึ่งยังคงมีการพัฒนาทางกายภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการควบ 
คุมการพัฒนาของมาตรการท้ัง 2 ประ๓ ท ดังน้ัน ประเด็นปัญหาคือจะทำอย่างไรให้สามารถ



กำหนดมาตรการควบคุมโดยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการพัฒนา และจะทำอย่าง 
ใรให้กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาโดยดุลพินิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.2 สภาพปัญหาการพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่พบว่า มีการ 
พัฒนาเพ่ือสนองต่อความต้องการของประซาซนเพียงพออยู่แล้วในด้านไฟฟ้า ประปา โทรตัพท์ 
เพราะเป็นพ้ืนท่ีศูนย์กลางเมืองมีการอยู่อาตัยมานานแล้ว การตอบสนองความต้องการของประซา 
ชนจึงเกิดข้ึนมาก่อนหน้าน้ีแล้ว แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคก็คือ เกิดการ 
พัฒนาท่ีทำลายสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ฟน การเดินสายไฟฟ้าผ่านโบราณสถาน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงโครงการกรุงรัตน 
โกสินทร์ ได้แก่ ระบบป้องกันน้ีาท่วม ระบบบำบัดน้ีาเสืย การก่อสร้างสะพาน เหล่าน้ีตอบสนอง 
ความต้องการซองประชาชนและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางกายภาพ แต่ในทางกลับกัน 
บางโครงการได้ก่อให้เกิดผลต่อการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ การก่อสร้างสะพาน 
พระปกเกล้า การก่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงป้อมพระสุเมรุถึงสะพานสมเด็จพระ 
ปีนเกล้า การก่อสร้างถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ รวมถึงกรณีการร้ือถอนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาเดิม 
เป็นต้น ตังรายละเอียดของแต่ละโครงการตังท่ีจะกล่าวต่อไป

การก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า มีประว่ติความเป็นมาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 เม่ือกรม 
โยธาริการได้คืกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือจะได้ลามารถบูรณะสะพานพระพุทธยอดฟ้า และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
โดยแนวโครงการท่ีได้คืกษๆ แล้วว่าเหมาะสมท่ีสุด ได้ผ่านบริเวณอาคารกรมไปรษณีย่โทรเลขแห่ง 
แรกของประเทศไทย ซ่ึงได้กำหนดว่าเป็นอาคารท่ีจะอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน กรมโยธาริการจึง 
ได้เสนอคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เพ่ือขอยกเลิกการอนุรักษ์อาคารตังกล่าว เม่ือวัน 
ท่ี 11 ตุลาคม 2522 และจากการประชุมหารือหลายคร้ัง คณะกรรมการฯ เห็นความสำคัญถึง 
ความเร่งด่วนของการบูรณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าและการบรรเทาความคับค่ังของการจราจร 
มากท่ีสุด จึงมีมติให้ใช่วิธีการชลออาคารให้เล่ือนหลบพ้นแนวสะพาน เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2522 
ท้ังน้ี แนวทางท่ีคณะกรรมการฯ เสนอจำเป็นต้องใช่งบประมาณสูงมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาคืกษารายละเอียดอีกคร้ังหน่ึงโดยถึอหลักประหยัดท่ีสุด ซ่ึงได้ข้อสรุปว่า 
จะใช่ข้อเสนอของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ท่ีให้เก็บรักษาเฉพาะด้านหน้าของอาคาร โดยดามสกัด 
และถอนช้ินส่วนต่าง  ๆของอาคาร แล้วย้ายมาก่อข้ึนใหม่ด้านทิศใต้ของทางเอียงลาดของสะพาน 
เพ่ือห้นออกแม่น้ีาโดยไม่ถูกบดบัง โดยให้กรมโยธาริการเป็นผู้ดำเนินการ กรมดิลปากรเป็นผู้ควบ
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คุม และสำนักงบประมาณจัดหางบประมาณให้ โดยมีฃ้อคิดเห็นว่าวิธีการน้ีเหมาะลมกับสภาวะ 
แวดล้อมทางลังคมและเศรษฐกิจในสมัยน้ันมากท่ีสุด ซ่ึงคณะรัฐมนตรมีมติเห็นชอบวิธีดังกล่าว 
เม่ือ'วันท่ี 16 กันยายน 2523 ต่อมาภายหลังจากการก่อสร้างสะพานพระปกเกล้าแล้วเสร็จ กรม 
โยธาธิการจึงได้ขอต้ังงบประมาณปี 2528 จำนวน 10 ล้านบาท แต่ไม่ได้รบการจัดสรร24 ปัจจุบัน 
การบูรณะอาคารด้านหน้าของกรมไปรษณีย์โทรเลขหลังแรกของประเทศ ยังคงไม่ได้ดำเนินการ 
ก่อสร้างแต่อย่างใด

ล่วนการก่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ีาเจ้าพระยาช่วงป้อมพระสุเมรุถึงสะพานลมเด็จพระ 
il นเกล้า และการก่อสร้างถนนอรุณอมรนทร์ดัดใหม่ ท้ัง 2 โครงการเป็นโครงการก่อสร้างของ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการโยธา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้นำเสนอ 
ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์พิจารณา และคณะกรรมการฯ ก็ยังไม่ 
สามารถดำเนินการท่ีจะแก้ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได้

สรุป จากการคืกษๆ ความเป็นมาจะเห็นว่า ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่า ไม่มี 
มาตรการควบคุมทางกฎหมายท่ีจะป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เน่ืองจากกฎหมายควบ 
คุมอาคารและควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้ยกเว้นข้อกำหนดต่าง  ๆ ไม่นำมาบังดับใช้กับการ 
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพต่าง  ๆ เช่น เข่ือน สะพาน อุโมงค์ 
เป็นด้น เม่ือกฎหมายไม่ได้ควบคุมการก่อสร้าง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานก็มีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบท่ีเก่ียวช้องจำนวนมาก หน่วยงานเหล่าน้ัน ต่างก็มี'หน้าท่ีตอบสนองความต้องการ 
พ้ืนฐานของประชาชน และมีช้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การดัดสินใจเก่ียวกับการอนุรักษ์โม่ได้ 
คำนึงถึงผลกระทบต่อคุณค่าทางประว้ติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมโบราณสถาน 
เท่าท่ีควร มาตรการเดียวท่ีมีอยู่ ก็คือ มาตรการควบคุมการก่อสร้างของภาครัฐ โดยให้คณะ 
กรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ใน 
แง่ของการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวช้องได้ แต่ประเด็นปัญหาก็เช่นเดียวกับท่ีได้กล่าว 
ไปแล้วในหัวข้อการใช้ท่ีดิน คือ การท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการตามมาตรการท่ีมีอยู่น้ี โดย 
เฉพาะอย่างย่ิง หน่วยงานราชการล่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีกฎหมายรองรับและมีงบประมาณเป็นของตัว 
เอง

24สำนักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 7/2527,” 7 ธันวาคม 2527.
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4.2.3 สภาพปัญหากา?พัฒนาด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญ เป็นการพัฒนาท่ีมีลักษณะของการ 

พยายามแก้ปัญหาทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนมาแต่เดิม ซ่ึงในการดำเนินการบางคร้ังจำเป็นต้องมีการ 
ร้ือถอนอาคารท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณท่ีมีสำคัญ หรือมีการก่อสร้างอาคารใหม่ 
การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ จึงเกิดเป็นปัญหาข้อโต้ 
แย้งในวิธีการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม จากหัวข้อ 4.1 ปัญหาด้านการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมในบริเวณท่ีสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญ การร้ือถอน 
อาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย และการก่อสร้างอาคารศาลาตรีมุขบริเวณริมคลองคูเมืองเดิม 
ความเป็นมาของแต่ละโครงการมีรายละเอียดคังท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี

การร้ือถอนอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมโลหะปราสาท 
เป็น ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มีประวัติความเป็นมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เม่ีอคณะ 
กรรมการโครงการกรุงรัตนโกลินทร์เล็งเห็นว่า โลหะปราสาทในบริเวณวัดราชนัดดาถูกบดบังด้วย 
อาคารต่าง  ๆ โดยเฉพาะอาคารโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย จึงได้เสนอการจัดซ้ืออาคารและท่ี 
ดินโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2525 ซ่ึงรัฐบาลได้มอบให้ 
กระทรวงการคลังไปปรกษากับสำนักงานทรัพย์ลินล่วนพระมหากษัตริย์ และได้รับพระบรม 
ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะรัฐมนตรีได้อนุนัติวงเงินงบประมาณตาม 
เง่ือนไขของสำนักงานทรัพย์ลินล่วนพระมหากษัตริย์ เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2530 นอกจากน้ี ยัง 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร กรมดิลปากร และภาคเอกชน ในระหว่างการ 
ดำเนินงานก็ได้มีการประท้วงจากผู้ท่ีไม่เห็นด้วยโดยตลอด แต่โครงการก็แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2533 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ 
พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดและพระราชทานนาม ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์

การก่อสร้างศาลาตรีมุขบริเวณริมคลองคูเมืองเดิม มีความเป็นมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2536 โดย 
เป็นล่วนหน่ึงของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม (เดิมมีช่ือ'ว่า โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมคลองหลอด) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและเอกซน โดยคณะกรรมการ 
นักธุรกิจเพ่ือลิงแวดล้อมไทยเป็นผู้ร็เร้ืมและออกเงินทุน สถาบันลิงแวดล้อมไทยเป็นผู้ประสานงาน 
กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการในฐานะองค์กรปกครองล่วนท้องถ่ิน ในปี พ.ศ. 2537 และกรม 
ดิลปากรเป็นผู้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และดำเนินการด้านโบราณคดี ประเด็นปัญหาเกิดข้ึนเม่ือ 
การดำเนินการแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ 70 โดยพบว่าการก่อสร้างอาคารศาลาตรีมุขได้วางทับ 
ซากอาคารโบราณขนาดใหญ่และบางล่วนของกำแพงเมืองกรุงธนบุรี จึงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์
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อย่างกว้างทางทางล่ือมวลชน ด้านคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ในการประชุมเม่ือวันท่ี 
29 สิงหาคม 2540 มีมติให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะมีแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน25

ประเด็นปัญหาของโครงการน้ีคือการท่ีไม่ได้มีการเสนอเรองและแบบแปลนให้คณะ 
กรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์พจารณาก่อน ตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการควบคุมการ 
ก่อสร้างอาคารของภาครัฐในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอธิบดีกรมคืลปากร (นายนิคม 
มูสิกะคามะ) ช้ีแจงว่า รูปแบบอาคารศาลาตรีมุข ได้รับการอนุฟ้ติจากผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปฏิป้ติราชการแทนอธิบดีกรมคืลปากร การข้ึนทะเบียนโบราณคลอง 
คูเมืองเดิม ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้ึนทะเบียนเฉพาะช่ือคลอง โดยไม่มีการกำหนด 
ขอบเขตแผนฝังบริเวณ และไม่ทราบมาก่อนว่าต้องมีการขออนุญาตคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนิน 
โครงการ ส่วนปลัดกรุงเทพมหานคร (นายประเสริฐ สมะลาภา) ช้ีแจงว่า การก่อสร้างอาคารศาลา 
ตรีมุข เน่ืองจากมีภาคเอกซนมาเก่ียวข้องด้วย จึงอาจมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในเร่ืองการขอ 
อนุญาต ท้ังน้ี ข้อเท็จจริงปรากฎว่า คลองคูเมืองเดิม (พร้อมบริเวณริมฝังคลอง) เป็นโบราณสถาน 
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนและประกาศระวางแนวเขตแล้วตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ 
พิเศษรวม 2 คร้ัง คือ เล่ม 93 ตอนท่ี 68 วันท่ี 29 เมษายน 2519 และเล่ม 105 ตอนท่ี 188 วันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2531 ประธานฯ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบระมัดระวังและเข้มงวดในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ 
อนุญาตให้ดำเนินการโครงการใด  ๆ ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ในโอกาสต่อไปด้วย และคณะ 
กรรมการฯ มีมติให้กรมดิลปากรและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการย้ายศาลาตรีมุขออกไปจากพ้ืนท่ี 
ริมคลองคูเมีองเดิม26

ต่อมา กรุงเทพมหานคร ช้ีแจงว่า บังไม่สามารถดำเนินการย้ายศาลาตรีมุขได้ เน่ืองจากบัง 
ไม่มีสถานท่ีต้ังเหมาะสมและไม่มีงบประมาณดำเนินการ โดยจากการประชุมหาริอเก่ียวกับการร้ือ 
ย้ายศาลาตรีมุขแล้วมีผลสรุปคือ กรมคืลปากรจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร้ือย้ายศาลาตรีมุขไป 
ปลูกสร้างในท่ีต้ังแห่งใหม่ โดยจะประสานงานคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ีอสิงแวดล้อมไทย ในเร่ือง 
งบประมาณและสถานท่ีต้ังแห่งใหม่ และกรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีริมคลองให้ 
อยู่ในสภาพเดิมภายหลังจากท่ีกรมดิลปากรได้รอย้ายศาลาออกไปแล้ว

25สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, "รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงร้ตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 5/2540,” 29 สิงหาคม 2542.

26สำนักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม, “รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ 
คร้ังท่ี 2/2541,” 9 เมษายน2541.



สรุป ประเด็นปัญหาของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมปริเวณท่ีสำคัญ การท่ีการปรับปรุงน้ัน 
มีความจำเป็นต้องร้ือถอนทำลายสิงท่ีอยู่โดยรอบของสถานท่ีน้ัน ซ่ึงไนบรรดาสิงท่ีต้องถูกร้ือถอน 
น้ัน บ่อยคร้ังท่ีประกอบด้วยสิงท่ีมีคุณค่าความสำคัญรองลงมา และเกิดความรูสิกผูกพันไม่ 
ต้องการให้สิงน้ันถูกร้ือถอนทำลายไป เช่น กรณีการร้ือถอนอาคารศาลาเฉลิมไทยท่ีเกิดข้ึนแล้ว 
รวมถึงกรณีการร้ือถอนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา ซ่ึงยังคงเป็นประเด็นโต้แย้งยันอยู่ เป็นต้น ความจำ 
เป็นในการต้องร้ือถอนอาคารและสิงก่อสร้างหน่ึง  ๆ เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมของสถานท่ีอีกแห่ง 
หน่ึง จึงมักเกิดประเด็นปัญหาความขัดแย้งในแนวทางการอนุรักษ์ การจะร้ือถอนอาคารใด  ๆย้งไม่ 
มีมาตรฐานท่ียอมรับยันโดยท่ัวไปว่าควรเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม การป้องยันการร้ือถอน 
ทำลายอาคารและสิงปลูกสร้างท่ีมีคุณค่า มีมาตรการควบคุมโบราณสถานอยู่ คือการอาคัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ คืลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 (แก้ไขโดยฉบับท่ี 2) ซ่ึงให้อำนาจอธิบดีกรมคืลปากรใซ้ดุลพินิจในการควบคุมโบราณ 
สถาน แต่ประเด็นปัญหาก็คือ การใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมคืลปากร ก็ยังก่อให้เกิดประเด็นปัญหา 
การทำลายโบราณสถานไต้เช่นกรณี การก่อสร้างอาคารศาลาตริมุขทับซากกำแพงเมืองธนบุริ 
เป็นต้น

ปจัจบุนั เวลาไดผ้า่นไปนานกวา่ 3 ปแีลว้ กรมคลิปากรยงัไมไ่ดด้ำเนนิการรือ้ยา้ยอาคาร
ศาลาตรมีขุออก1ไป สว่นอาคารศาลาตรมิขุและพืน้ทีบ่รเิวณอนสุาวรยิห์ม ู มสีภาพทเดโทรมและไซ้
เปน็ทีพ่กัอาคยัฃองคนเรร่อ่นทีย่า้ยมาจากสนามหลวง

แม้ว่า ประเด็นความขัดแย้งในแนวความคิดในระคับของการอนุรักษ์จะยังไม่สามารถ 
กำหนดได้แน่ขัด แต่สิงท่ีสำคัญก็คือ กระบวนการในการคัดสินใจท่ีจะอนุรักษ์แบบไหนต่างหากท่ีมี 
ความสำคัญมากกว่า เพราะยังไม่มีมาตรฐานว่ากำหนดช้ีขัดว่า การอนุรักษ์แบบใดถูกต้องท่ีสุด 
ดังน้ันความสำคัญจึงอยู่ท่ีว่าใครบ้างท่ีมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ผู้รํบัผิดชอบในการพัฒนาด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีมีความสำคัญน้ัน โดย 
ท่ัวไปแล้วภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีผลกระทบในระคับกว้าง และรัฐมีอำนาจ 
หน้าท่ีในการดูแลพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ 
ท่ีมีความสำคัญได้เช่นยัน ตัวอย่างเช่น กรณีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาคลองคูเมืองเดิม ซ่ึงเป็น 
การ'ริเร้ืมและสนับสนุนงบประมาณ'โดยภาคเอกชน ซ่ึงภาคเอกชนตังกล่าว จะดำเนินการก็ต้อง 
ประสานงานยับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผ ิด ชอบ ในกรณีน้ีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงคือ 
กรุงเทพมหานคร และไต้รับความร่วมมือจากกรมคิลปากรในการออกแบบและดำเนินการด้าน 
โบราณคดี ซ่ึงก็ดูจะเป็นการดำเนินงานท่ีไม่มีปัญหาอะไร เพราะหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในทาง
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ปฏิบัติในพ้ืนท่ีก็เข้ามามีส่วนร่วม แต่ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ท่ีว่า รัฐบาลได้มีระเบียบปฏิปัติใน 
การให้หน่วยงานของรัฐ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทรั ก่อน แต่ท้ัง 
กรุงเทพมหานครและกรมติลปากร ไม่ได้ดำเนินการตามเคร่ืองมือทางการบรหารน้ี จึงเป็นประเด็น 
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานในระดับนโยบาย และหน่วยงานในระดับปฏิบัติ อีกแง่หน่ึงเป็น 
ความขัดแย้งของแนวคิดในการอนุรักษ์ ประเด็นปัญหาเดียวท่ีเกิดข้ึนในกรณีก็คือ หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ได้ดำเนินการโดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ จะเห็นได้ว่า การ 
ดำเนินการได้เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ต่างกันเพียงวิธีการปฏิบัติ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพบรเวณท่ีมีความสำคัญในบรเวณกรุง 
รัตนโกสินทร์ ยังมีแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงประกอบด้วยโครงการ 
ต่าง  ๆท่ีมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหา 
ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือ การท่ีจำเป็นต้องมีหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ี 
เก่ียวข้องเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องการมีประสานงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท ซ่ึงในบร,วณ 
กรุงรัตนโกสินทร์ พบว่า แผนแม่บท ยังคงไม่ได้รับการนำไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าท่ี 
ควร
4.3 การสรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาทางกายภาพ

จากบทท่ี 3 เราทราบว่าเหตุผลของการจัดต้ังคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์คือ 
เพ่ือให้ลามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และพัฒนากรุง 
รัตนโกสินทร์ และสามารถวางแผนอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ เน่ืองจากองค์กรและ 
กฎหมายท่ีมีอยู่เดิมไม่เอ้ืออำนวยให้ลามารถดำเนินการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ ในบทท่ี 4 น้ี ได้กล่าวถึงการดำเนินการหลังจากได้จัดต้ังคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ ซ่ึงจากการประมวลสภาพปัญหาการพัฒนาทางกายภาพท่ีผ่านมา ปัญหาของคณะ 
กรรมการฯ สามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาท่ีสำคัญได้ 3 ประการ คือ

1. ปัญหาเก่ียวกับภารกิจ จากการคืกษาสภาพการพัฒนาทางกายภาพ พบว่า การ 
บวิหารงานให้สามารถนำนโยบายและแผนไปส่การปฏิบัติยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร ถึงแม้ 
ว่าหน่วยงานระดับนโยบายจะมีอำนาจหน้าท่ีในการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วย 
งานระดับปฏิบัติการของรัฐท่ีรับผิดชอบเพ่ือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรั 
ตนโกสินทร์ รวมท้ังการประสานงาน ติดตาม ตรวจลอบและกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป 
ตามแนวทาง โครงการ และแผนงาน ท่ีได้จัดทำไว้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว พบว่า แผน/โครงการท่ี
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กำหนดโดยคณะกรรมการฯ และมติคณะกรรมการฯ ท่ีมอบหมายให้หน่วยงานต่าง  ๆรับไปปฏิบัติ 
ไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติจรงเท่าท่ีควร

นอกจากน้ี โครงการตามแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการ 
วิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ ประซาซน และสือมวล'ชน เป็นจำนวนมาก ถึงผลกระทบท่ีจะเกิด 
ข้ึนกับประซาซน และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้แผนแม่บทไม่ได้ 
รับการนำไปปฏิบัติ

กรณีการสร้างตึกสูงไนโรงพยาบาลสิริราช และการก่อสร้างถนนอรุณอมรินทร์ปิดทับคลอง 
คูเมืองเดิมฝังธนบุริ การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ การก่อสร้าง 
อาคารศาลาตริมุขริมคลองคูเมืองเดิม เป็นด้น เป็นตัวอย่างโครงการท่ีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนิน 
การก่อสร้างโครงการโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ก่อน แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน 
ต่าง  ๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีอำนาจท่ีจะดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการ 
เสนอคณะกรรมการฯ ก่อน และคณะรัฐมนตริเองบ่อยคร้ังก็ไม่ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการฯ ท่ีมื 
อยู่

จากกรณีต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมการ 
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ จึงไม่สามารถประสานงานให้หน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐดำเนินการให้ 
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ได้

2. ปืญหาเก่ียวกับโครงสร้าง แม้ว่าปัจจุบันองค์ประกอบของหน่วยงานระดับนโยบายจะ 
ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพัฒนาเอกซนท่ีเก่ียว 
ข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว แต่ผลในทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ บังคงก่อให้เกิดประเด็น 
ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาทางกายภาพบ่อยคร้ัง

การก่อสร้างอาคารพาณิชย์-พักอาค์ยประชิดประตูและกำแพงพระนครหน้าวัดบวรนิเวศ 
แสดงให้เห็นว่าข้อบัญญ้ติกรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงแม้ได้ผ่านการร่างโดยคณะกรรมการโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์บังมีชิองโหว่ของข้อกำหนดในการควบคุมอาคาร

การท่ีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไนการร้ือถอนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา ซ่ึงได้รับการ 
ตัดค้านจากประชาชน และกรมสิลปากรก็ได้ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน แสดงให้เห็นว่า การ 
ตัดสินใจดำเนินโครงการไม่ได้ให้ประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ 
ไม่ได้ยอมรับในมติของคณะกรรมการฯจึงมีการดำเนินการท่ีขัดแย้งกับมติคณะกรรมการฯ



กรณีการก่อลร้างอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ซ่ึงได้รับการวิพากษํวิจารณ์จากนักวิชาการว่า 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแนวกำแพงพระนคร และเป็นประเด็นท่ีแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเสมอภาค 
ในการตัดสินใจเพราะส่วนใหญ่คณะกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้สร้างอาคารบริเวณแนวกำแพง 
พระนครและริมแม่น้ําเจ้าพระยา

จากกรณีตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจของหน่วยงานระตับนโยบายยังไม่รัดกุม 
เพียงพอ และยังไม่เป็นท่ียอมรับต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นักวิชาการ และประซาซน 
จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

3. ปัญหาเก่ียวกับเคร่ืองมือการดำเนินงาน แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตริท่ีกำหนดหน่วย 
งานของรัฐท่ีมีการดำเนินงานในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ต้องเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการโครง 
การกรุงรัตนโกสินทร์ พิจารณาให้ความเห็นก่อน แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ยังคงมีการดำเนินงานก่อ 
สร้างของหน่วยงานของรัฐจำนวนมากท่ีไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนิน 
การ และท่ีคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นไปแล้วว่าไม่ควรก่อสร้าง ซ่ึงทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ 
และประเด็นความขัดแย้งกับคณะกรรมการฯ

กรณีการบูรณะอาคารด้านหน้าของกรมไปรษณีย์โทรเลขหลังแรกของประเทศ เป็นตัว 
อย่างท่ีซ้ีให้เห็นว่าสภาพปัญหาการขาดอำนาจในการบริหารงานของคณะกรรมการฯ ได้เป็นอย่าง 
ดี กล่าวคือ นับต้ังแต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ใซวิธีการซลอด้านหน้าอาคารไปสร้างท่ีใหม่เพ่ือก่อ 
สร้างสะพานพระปกเกล้า และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือปี พ.ศ. 2523 และกรม 
โยธาธิการได้ขอต้ังงบประมาณในปี 2528 หลังจากก่อสร้างสะพานพระปกเกล้า แต่ไม่ได้รับการจัด 
สรรงบประมาณให้ จนกระท้ังปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างตังกล่าว

การดำเนินการตามโครงการในแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจในการบริหารโครงการให้เป็นไป 
ในทางปฏิบัติ แม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติแผนแม่บทฯ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติท่ีมีการ 
กำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงาน แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณจากคณะรัฐมนตรี จึงทำให้ไม่มีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานท่ีกำหนด 
ให้รัมผิดชอบหลัก ปัจจุบันเวลาผ่านไปเกือบจนครบกำหนดระยะ 5 ปีแรกของแผนแล้ว แต่พบว่า 
โครงการต่าง  ๆ ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนเท่าท่ีควร มีเพียงโครงการก่อสร้างลานคนเมือง 
ของกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ท่ีเร่ืมดำเนินการจริง ซ่ึงโครงการตังกล่าวก็เป็นโครงการท่ี 
กรุงเทพมหานครมีแผนท่ีจะดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว
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จากกรณีตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจากคณะ 
กรรมการฯ มีการดำเนินการหลักอยู่ภายใต้โครงลร้างการบรหารตามสายการบังคับบัญชาของ 
ระบบปริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ช่ึงมีอำนาจท้ังในการบริหารงบประมาณและการ 
บริหารบุคคล คณะกรรมการฯ เป็นเพียงโครงสร้างการประสานงาน ซ่ึง'ไม่มีอำนาจ'ในการบังคับ 
บัญชาหรืออนุม้ติงบประมาณให้ดำเนินการตามนโยบายและแผนท่ีกำหนดได้ จึงไม่สามารถผลัก 
คันให้แผนและมติคณะกรรมการฯ เกิดผลในทางปฏิบัติได้

โดยสรุป จากการประมวลสภาพบัญหาการพัฒนาทางกายภาพใน"!เวงโครงการกรุง 
รัตนโกสินทร์ สะท้อนให้เห็นปัญหาการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ใน 
3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านภารกิจ ด้านโครงสร้าง และเครองมือการดำเนินงาน ดังน้ัน เพ่ือให้ 
สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสามารถกำหนดนโยบายและแผน และ 
มาตรการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของผู้ท่ีเก่ียวข้อง จึงต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 
และแนวทางแก้ไขของปัญหาในบทต่อไป
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